

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

สมัยสามัญ สมัยที่ ๔

เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ผู้มาประชุม จำนวน ๑๑ คน

ที่	ชื่อ -สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสุรัตน์ นานา	ประธานสภา อบต.หนองแวง	สุรัตน์ นานา	
๒	นายแดง บุญราช	รองประธานสภา อบต.หนองแวง	แดง บุญราช	
๓	นายถนอม นมะวานศรี	สมาชิกสภา อบต. หนองแวง หมู่ที่ ๑	ถนอม นมะวานศรี	
๔	นายฤทธิ์ ไชยยืน	สมาชิกสภา อบต. หนองแวง หมู่ที่ ๒	ฤทธิ์ ไชยยืน	
๕	นายราเชนทร์ ตางจรรยา	สมาชิกสภา อบต. หนองแวง หมู่ที่ ๓	ราเชนทร์ ตางจรรยา	
๖	นายบัวลี ทองโชติ	สมาชิกสภา อบต. หนองแวง หมู่ที่ ๖	บัวลี ทองโชติ	
๗	นางสาวจันฉิภา สารทอง	สมาชิกสภา อบต. หนองแวง หมู่ที่ ๗	จันฉิภา สารทอง	
๘	นายทองดี พันชาติ	สมาชิกสภา อบต. หนองแวง หมู่ที่ ๘	ทองดี พันชาติ	
๙	นายคำผาย ชนะไชย	สมาชิกสภา อบต. หนองแวง หมู่ที่ ๙	คำผาย ชนะไชย	
๑๐	นายเข้มพร ชากักดี	สมาชิกสภา อบต. หนองแวง หมู่ที่ ๑๐	เข้มพร ชากักดี	
๑๑	นายบุญส่ง โคตรประดา	เลขานุการสภา อบต.หนองแวง	บุญส่ง โคตรประดา	

ผู้มาประชุม จำนวน ๑๑ คน

ผู้ไม่มาประชุม ไม่มี

ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๑๔ คน

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายหาญ บุญราช	นายก อบต.หนองแวง	หาญ บุญราช	
๒	นายบุญเฉย โนนทะแสง	รองนายก อบต.หนองแวง	บุญเฉย โนนทะแสง	
๓	นายบุญคุ้ม แสงอ่อน	รองนายก อบต.หนองแวง	บุญคุ้ม แสงอ่อน	
๔	นางนัญญา อาณารักษ์	เลขานุการนายก อบต.หนองแวง	นัญญา อาณารักษ์	
๕	นางสาระภี สุรินทร์ทอง	รองปลัด อบต.หนองแวง	สาระภี สุรินทร์ทอง	
๖	สิบเอกวิไลย์ แอ่งมูล	หัวหน้าสำนักปลัด	วิไลย์ แอ่งมูล	
๗	นายฤทธิกร ศรีนวล	ผู้อำนวยการกองช่าง	ฤทธิกร ศรีนวล	
๘	นางอนิษา จันทรา	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ กองคลัง	อนิษา จันทรา	
๙	นางสาวกษมา ศิริเมธางกูร	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ รักษา ราชการแทน ผู้อำนวยการกองการ ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	กษมา ศิริเมธางกูร	
๑๐	นายเกษม โพธิบุตร	ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม	เกษม โพธิบุตร	
๑๑	สิบเอกอำนาจ สิงหาราโท	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	อำนาจ สิงหาราโท	
๑๒	พ.อ.อ.หญิง อลิศรา จันทรพานิช	นักวิเคราะห์นโยบายและ แผนชำนาญการ	อลิศรา จันทรพานิช	
๑๓	นางสาวอารยา บุญประกอบ	คนงานทั่วไป	อารยา บุญประกอบ	
๑๔	นางสาวภาวิณี หินแรง	คนงานทั่วไป	ภาวิณี หินแรง	
๑๕	นางสาววรรัตน์ จันทรมณี	ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป	วรรัตน์ จันทรมณี	
๑๖	นางสาวอรจิรา แสงดา	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	อรจิรา แสงดา	
๑๗	นางสาวหนึ่งฤทัย สุ่มรอด	คนงานทั่วไป	หนึ่งฤทัย สุ่มรอด	
๑๘	นางธัญนิชภา เชื้อกลางใหญ่	ผู้ช่วยนักสังคมสงเคราะห์	ธัญนิชภา เชื้อกลางใหญ่	
๑๙	นางสาวเมธิณี ไชยคำ	ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน	เมธิณี ไชยคำ	

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.

เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง มาพร้อมครบองค์ประชุมแล้ว นายสุรัตน์ นานา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุม ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายสุรัตน์ นานา
ประธานสภาฯ

สำหรับวันนี้ ก็เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งกระผม ได้มีหนังสือเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงประชุม โดยเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกผู้มาประชุมที่ได้ลงชื่อไว้เป็นอันครบองค์ประชุมเรียบร้อยแล้ว บัดนี้ ได้เวลาตามกำหนดแล้ว ผมขอเปิดประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป ณ บัดนี้ครับ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

นายสุรัตน์ นานา
ประธานสภาฯ

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ได้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๕ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงได้จัดทำรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงและคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว

ดังรายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุมที่ส่งให้ทุกท่านได้ตรวจดูก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งวันแล้ว ขอให้ทุกท่านได้ตรวจสอบรายงานการประชุมให้ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว หากมีข้อความใดที่ไม่ถูกต้องก็ขอให้ท่านได้เสนอแก้ไขด้วยครับ เชิญครับ

มติที่ประชุม

รับรอง จำนวน ๙ เสียง

ไม่รับรอง ไม่มี

งดออกเสียง จำนวน ๑ เสียง (นายสุรัตน์ นานา ประธานสภาฯ)

มติที่ประชุมสภาเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๗ ด้วยมติคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอใหม่

นายสุรัตน์ นานา
ประธานสภาฯ

ลำดับต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๓ การพิจารณาการแก้ไขข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอย ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมได้รับทราบ ขอเชิญครับ

นายหาญ บุญราช
นายก อบต.หนองแวง

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงที่เคารพทุกท่านตามที่กระผม นายหาญ บุญราช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ได้ดำเนินการยื่นญัตติต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงเกี่ยวกับการพิจารณาแก้ไขข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๘ ให้ที่ประชุมสมาชิกสภาให้ความเห็นชอบโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๗ (๒) มาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภา ตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลอาจออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมาย เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลวรรคแรกในส่วนรายละเอียดร่างข้อบัญญัติขอให้ดูตามเอกสารที่ได้แจกให้ท่านสมาชิกล่วงหน้าแล้ว และผมขอเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติให้พิจารณาร่างข้อบัญญัตินี้เป็นสามวาระรวดเดียว ครับ

นายสุรัตน์ นานา
ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม
นายสุรัตน์ นานา
ประธานสภาฯ

สมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติให้พิจารณาร่างข้อบัญญัตินี้สามวาระรวดเดียวขอให้ยกมือครับ

อนุมัติเป็นเอกฉันท์

เชิญท่านนายกชี้แจงรายละเอียดร่างข้อบัญญัติฯ ครับ

นายหาญ บุญราช
นายก อบต.หนองแวง
สิบเอกอำนาจ สิงหาราโท
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ขอเชิญเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านสาธารณสุขเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด ครับ

เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านทุกท่าน กระผม สิบเอกอำนาจ สิงหาราโท ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ เป็นผู้รับผิดชอบงานด้านสาธารณสุข โดยได้รับมอบหมายจากท่านนายกให้มาชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องการพิจารณาแก้ไขข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๘

ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๐ และ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ได้ออกข้อบัญญัติ ฯ การจัดการขยะมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๑ ไปแล้ว เพื่อให้การกำหนดใช้ข้อบัญญัติให้เข้ากับสภาวะการปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง จึงขอแก้ไขรายละเอียดตามร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๘ ในหน้า ๑๕ อัตราค่าบริการขั้นสูงการให้บริการขน กำจัด และการออกใบอนุญาตท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๘ แก้ไข (ข) ค่าขนมูลฝอย เป็นครั้งคราว

๒) กรณีที่มีปริมาณเกิน ๕๐๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร ครั้งละ ๖๐๐ บาท แก้ไขเป็น กรณีที่มีปริมาณเกิน ๕๐๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร ครั้งละ ๕๐๐ บาท

๓) กรณีที่มีปริมาณเกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร ให้คิดเป็นหน่วย ทุก ๆ ๑ ลูกบาศก์เมตร ในอัตราต่อหน่วยครั้งละ ๖๐๐ บาท แก้ไขเป็น กรณีที่มีปริมาณเกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร ให้คิดเป็นหน่วย ทุก ๆ ๑ ลูกบาศก์เมตร ในอัตราต่อหน่วยครั้งละ ๕๐๐ บาท รายละเอียดที่ขอแก้ไขมีเพียงเท่านี้ครับ

นายสุรัตน์ นานา
ประธานสภาฯ

เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงได้ตรวจดูรายละเอียดตามร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว สมาชิกสภาฯ ท่านใด มีความสงสัยหรือไม่เข้าใจ เชิญสอบถามกับคณะผู้บริหารและผู้ดำเนินงานครับ เชิญครับ

นายบุญส่ง โคตรประดา
เลขานุการสภาฯ

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู้เข้าร่วมประชุม กระผม นายบุญส่ง โคตรประดา เลขานุการสภาฯ อบต.หนองแวง ขอชี้แจงในการขอแก้ไขร่างข้อบัญญัติฯ เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๘ ในครั้งนี้สืบเนื่องมาจาก ปัจจุบันปัญหาการจัดเก็บขยะในเขตตำบลหนองแวง มีปัญหามากเนื่องจากปริมาณขยะมีเพิ่มมากขึ้นและในการจัดงานหรือจัดกิจกรรมต่างๆ มีปัญหาในเรื่องการจัดเก็บขยะจึงขอเพิ่มเติมในส่วนการจัดงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นงานบุญประเพณี งานศพ งานแต่งงานทาง อบต.จะจัดเก็บให้ตามจำนวนวันที่จัดงาน เช่นงานศพ ส่วนมากในพื้นที่ตำบลหนองแวง จัดงานศพ มากกว่า ๕ วัน จะจัดเก็บในอัตรางานละ ๕๐๐ บาท โดย อบต.จะนำถังขยะออกไปเพิ่มเติมให้จำนวน ๕ ถัง และจัดเก็บขยะให้ทุกวัน เพื่อลดอัตราการสะสมขยะและเพื่อการรักษาความสะอาด หรือหากงานใด มีเวลาการจัดงานต่ำกว่านั้นก็จะจัดเก็บงานละ ๓๐๐ บาท โดยนำถังขยะออกไปเพิ่มเติมให้จำนวน ๕ ถังเช่นกันครับ

นายเข้มพร ชากักดี
ส.อบต.บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๑๐

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกทุกท่าน กระผม นายเข้มพร ชากักดี ส.อบต.บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๑๐ ครับ ขอสอบถามในส่วนของการจัดเก็บค่าขยะ ไม่ทราบว่าจะให้ทางสมาชิกเป็นผู้จัดเก็บ

เองหรือให้ทางผู้จัดงานเป็นผู้นำส่งหรือทาง อบต.จะออกเก็บที่บริเวณ
งานครับ แล้วในส่วนของประชาชนจะทราบได้อย่างไรว่า อบต.มีการ
ออกข้อบัญญัติในเรื่องนี้ออกมาครับ ขอขอบคุณครับ

นายบุญส่ง โคตรประดา
เลขานุการสภาฯ

ในส่วนของการประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติฉบับนี้ ต้องขอความ
อนุเคราะห์ ท่านสมาชิกสภาเป็นผู้ประชาสัมพันธ์ ร่วมกับทาง
ผู้นำชุมชน โดยที่เมื่อข้อบัญญัติฯ มีการประกาศใช้ อบต.หนองแวง
จะได้ออกหนังสือแจ้งประชาสัมพันธ์และบังคับใช้ไปตามหมู่บ้าน และ
ในส่วนของการจัดเก็บค่าบริการนั้นให้ผู้จัดงานมาชำระได้ที่ อบต.
งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เพื่อที่จะได้ออกใบเสร็จรับชำระค่าบริการ
และนำไปเป็นรายได้ของ อบต.ในปีงบประมาณนั้นๆ ต่อไปครับ

นายบุญคุ้ม แสงอ่อน
รองนายก อบต.หนองแวง

เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
กระผม นายบุญคุ้ม แสงอ่อน รองนายก อบต.หนองแวง ขอสอบถาม
กรณีที่มีการจัดงานประเพณี งานบุญต่างๆ ที่มีระยะเวลาการจัดงาน
เกิน ๗ วัน หรืออาจจะมากกว่านั้น จะเก็บค่าบริการอย่างไรครับ

สิบเอกอำนาจ สิงหาราโท
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ในส่วนของ
ค่าขนย้ายขยะ ที่ขอแก้ไขอัตราค่าบริการนั้น เพื่อการบังคับใช้ให้มี
ประสิทธิภาพ และเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการจัดการให้มีสุขอนามัย
ด้านความสะอาดเพิ่มมากขึ้น จึงลดอัตราค่าจัดเก็บลง เพิ่มจำนวนถึง
ขยะมากขึ้น และจัดเก็บขยะทุกวัน ลดอัตราการสะสมขยะ ลดกลิ่น
เน่าเหม็นจากขยะ จึงได้ขอแก้ไขข้อบัญญัติฉบับนี้ขึ้นมาเพื่อบังคับใช้
ต่อไป ขอชี้แจงเพิ่มเติมในการจัดเก็บขยะจะคำนวณตามน้ำหนัก
ค่าขนมูลฝอย กรณีที่ไม่เกิน ๕๐๐ ลิตร ครั้งละ ๓๐๐ บาท กรณีที่เกิน
๕๐๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร ครั้งละ ๕๐๐ บาท และ กรณีที่
มีปริมาณเกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร ให้คิดเป็นหน่วย ทุกๆ ๑
ลูกบาศก์เมตร หน่วยละ ๕๐๐ บาท ในส่วนของการจัดงานประเพณี
นั้น จะคิดตามปริมาณขยะในการจัดประเพณีนั้นๆ เมื่อแล้วเสร็จงาน
จึงนำมาชำระที่งานจัดเก็บต่อไป จึงขอความร่วมมือให้ท่านสมาชิกสภา
และท่านผู้นำชุมชน ประชาสัมพันธ์ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันครับ

นายสุรัตน์ นาพา
ประธานสภาฯ

เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดซักถามเพิ่มเติมแล้ว ขอให้สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงให้ความเห็นชอบในวาระชั้น
รับหลักการร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง
การจัดการมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๘ ครับ

มติที่ประชุม

รับหลักการร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๘

รับหลักการ ๙ เสียง

ไม่รับหลักการ - เสียง

งดออกเสียง ๑ เสียง (นายสุรัตน์ นาพา ประธานสภาฯ)

นายสุรัตน์ นาพา
ประธานสภาฯ

ในวาระที่ ๒ ชั้นแปรญัตติ ขอให้พิจารณาช่วงบ่ายครับ

๒. การขอใช้พื้นที่สาธารณประโยชน์ (นสล.) เพื่อใช้ในการจัดการขยะด้วยวิธีการฝังกลบ

นายหาญ บุญราช
นายก อบต.หนองวาง

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ และท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในส่วนของการขอใช้พื้นที่สาธารณประโยชน์ (นสล.) เพื่อใช้ในการจัดการขยะด้วยวิธีฝังกลบนั้น เนื่องจากป่าไม้ได้เข้าตรวจสอบบริเวณบ้านนางามและแจ้งว่าอยู่ใกล้บริเวณป่าชุมชน เนื่องจากในขณะนี้เราใช้วิธีขุดลึก ๒ เมตร กว้าง ๘ เมตร ยาว ๒๕ เมตร เต็มแล้วกลบนั้น อยากให้บ้านอื่นมาช่วยทางบ้านนางามในเรื่องของพื้นที่ฝังกลบขยะและทาง อบต.ต้องการบ่อสำรองประมาณ ๒ - ๓ จุด ขอความคิดเห็นจากท่านสมาชิกสภาครับ

นายบัวลี ทองโชติ
ส.อบต.บ้านเท่อเล่อ หมู่ที่ ๖

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายบัวลี ทองโชติ ส.อบต.บ้านเท่อเล่อ หมู่ที่ ๖ เนื่องจากกระผมได้เรียนประชุมกับชาวบ้านเบื้องต้นแล้ว จากการสอบถามเบื้องต้น ชาวบ้านไม่ยินยอม หากจะเก็บเฉพาะในพื้นที่บ้านเท่อเล่อให้ดำเนินการได้แต่ถ้าหากให้เก็บทั้งตำบล ไม่ยินยอมครับ

นายบุญส่ง โคตรประดา
เลขานุการสภาฯ
นายบัวลี ทองโชติ
ส.อบต.บ้านเท่อเล่อ หมู่ที่ ๖

ในกรณีเกิดปัญหากรณีนี้ขอให้ใช้พื้นที่ร่วมกัน ๒ หมู่บ้าน ในเขตหมู่ ๕ และหมู่ ๖ จะได้หรือไม่ครับ

ในกรณีนี้ก็จะได้ไปหารือร่วมกับชาวบ้านอีกครั้งหนึ่งครับ

นายบุญส่ง โคตรประดา
เลขานุการสภาฯ
นายแดง บุญราช
รองประธานสภาฯ

ขอให้ท่านเร่งดำเนินการด้วยครับ

ในส่วน of หมู่ ๔ มีพื้นที่บริเวณป่าช้า

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายแดง บุญราช รองประธานสภาฯ ขอชี้แจงในส่วน of พื้นที่บริเวณป่าช้า โดยได้เข้าไปสำรวจแล้ว พบว่าพื้นที่มีบริเวณที่เล็กเกินไปครับ

นายบุญส่ง โคตรประดา
เลขานุการสภาฯ

ขอชี้แจงแผนของทาง อบต.ที่คาดการณ์ไว้ มีแนวทางดังนี้

๑. การหาพื้นที่หมู่บ้าน
๒. ถมสระที่ได้มาขอลง
๓. การเข้าพื้นที่

เนื่องจากไม่มีประชาชนมาแจ้งคำร้องขอให้ถมสระ ดังนั้นทางท่านผู้บริหารต้องตัดสินใจแล้วว่า จะเข้าที่หรือไม่ครับ เนื่องจากพื้นที่ป่าไม้ที่ขอใช้ประโยชน์เป็นพื้นที่ป่าชุมชนไม่สามารถดำเนินการได้

กระผมขอสรุป ครับ ทาง อบต.จะดำเนินการดังนี้

๑. อบต.จะหาที่สาธารณะเพื่อขุดและฝังกลบ
๒. จะทำหนังสือไปยังหมู่บ้านว่ามีผู้ใดต้องการถมสระหรือไม่
๓. จะเสนอถึงท่านนายกเรื่องขอเข้าพื้นที่ หากต้องการเข้าก็จะได้

ดำเนินการโอนงบประมาณ โดยค่าเช่าคิดเป็นตารางเมตร และไปขุดในพื้นที่เช่าและถม และนำเสนอผู้ให้เช่าต่อไป

ขออนุญาตแจ้งให้ ท่าน ผอ.กองช่าง ไปคำนวณราคาเช่าตามระเบียบโดยคิดเป็นตารางเมตร เทียบเคียงกับพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อประกอบการพิจารณาต่อไปครับ

สิบเอกอำนาจ สิงหาราโท
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ขออนุญาตชี้แจงเพิ่มเติม พื้นที่ที่ อบต.สามารถขุดได้มีตอนนี้คือที่บ้านนางาม เพื่อบรรเทาปัญหาไปก่อน ในกรณีการเช่าเอกสาร มีสถานที่ที่ต้องการให้เช่าคือ แม่ถาวร ซื่อพื้นที่เดิมเป็นสระ และให้เสนอค่าเช่า โดยทำการฝังกลบบริเวณสระ และฉาบปูนปิดให้สนิท หากเจ้าของพื้นที่ต้องการให้เช่าต่อจะทำการขุดสระบริเวณแห่งใหม่ และดำเนินการเช่าเช่นเดิมคาดว่าจะบรรเทาไปได้ถึงเดือนเมษายน และอีกประการหนึ่งกระผมได้ประสานไปยัง อบต.เชียงใหม่ซึ่ง อบต.เชียงใหม่ จะผลิตโรงงานไฟฟ้าจากชีวมวล คือผลิตจากขยะ ในส่วนที่ทาง อบต.เชียงใหม่ผลักดันคือในส่วนของพื้นที่ และงบประมาณอนุมัติแล้ว เหลือขั้นตอนในการก่อสร้างโรงงาน โดยที่กระผมประสานไปแล้ว และได้ตรวจสอบว่า อบต.หนองแวง มี MOU ร่วมกับ อบต.เชียงใหม่ ตั้งแต่ ปี ๒๕๖๑ โดยที่คลังเตอร่วร่วม จะมี น้ำโสม นายุง บ้านผือ หากโรงงานไฟฟ้าก่อสร้างแล้วเสร็จ จะสำรวจว่า หนองแวง มีปริมาณขยะต่อวันกี่ตัน โดยสำรวจรวมกันทั้ง ๓ อำเภอ ว่าปริมาณขยะ รวมทั้ง ๓ อำเภอ มีกี่ตัน และเสียค่าบริการตามน้ำหนัก คาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ ในปี ๒๕๖๙ หรือ ๒๕๗๐ โดยที่ในระหว่างที่โรงงานจะก่อสร้างแล้วเสร็จ ทาง อบต.ต้องหาทางแก้ไขปัญหาเบื้องต้น คาดว่าจะใช้วิธีการเช่าเอกชนได้เบื้องต้น แต่ทาง อบต. ยังต้องหาพื้นที่ในการเก็บและฝังกลบก่อนเบื้องต้นครับ

นายบุญส่ง โคตรประดา
เลขานุการสภา

ให้ดำเนินการเบื้องต้นแบบนี้ก่อน โดยในส่วนของ หมู่ ๕ และหมู่ ๖ ขอให้ท่าน ส.อบต. ทั้ง ๒ หมู่บ้าน เร่งจัดทำประชาคมเร่งด่วนเพื่อบรรเทาปัญหาของหมู่ ๗ ให้ด้วยครับ

นายสุรัตน์ นานา
ประธานสภา

มีสมาชิกท่านใดต้องการสอบถามอีกหรือไม่ครับ หากไม่มีขอให้ดำเนินการในวาระถัดไป

๓. การขออนุมัติโอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
ตามที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงได้เสนอญัตติในการขอโอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน ๓ รายการ เชิญท่านเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบข้อกฎหมายให้สภาทราบ ครับ

นายบุญส่ง โคตรประดา
เลขานุการสภา

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน การโอนและแก้ไข เปลี่ยนแปลงงบประมาณ อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ หมวด ๔ การโอนและแก้ไข เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๗ การโอนงบประมาณรายจ่าย

ในหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทำให้คุณลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ให้เป็นอำนาจอนุมัติของ สภาท้องถิ่นครับ

นายสุรัตน์ นาวา
ประธานสภาฯ

เมื่อทราบระเบียบข้อกฎหมายแล้ว ขอเชิญท่านนายกฯ ชี้แจง รายละเอียด รายการที่ ๑ โอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รายการ จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภทเครื่องพิมพ์เลเซอร์ จำนวน ๑ เครื่อง ๆ ละ ๘,๙๐๐ บาท (แปดพันเก้าร้อยบาท) ตามญัตติ ที่เสนอครับ

นายหาญ บุญราช
นายก อบต.หนองแวง

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านตามที่ กระผมได้เสนอญัตติขอโอน งบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

๑. โอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รายการ จัดซื้อ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภทเครื่องพิมพ์เลเซอร์ จำนวน ๑ เครื่อง ๆ ละ ๘,๙๐๐ บาท (แปดพันเก้าร้อยบาท) ขอเชิญเจ้าหน้าที่ หน่วยงานผู้ขอโอนงบประมาณรายจ่ายเป็นผู้นำเสนอครับ

นางอนิษา จันทรา
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ
กองคลัง

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางอนิษา จันทรา นักวิชาการเงิน และบัญชีปฏิบัติการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง ขอชี้แจง รายละเอียดการโอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รายการ จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภทเครื่องพิมพ์เลเซอร์ จำนวน ๑ เครื่อง ๆ ละ ๘,๙๐๐ บาท (แปดพันเก้าร้อยบาท)

โอนลด ค่าเช่าบ้าน

แผนงาน	บริหารงานทั่วไป
งาน	บริหารงานคลัง
งบ	ดำเนินงาน
ประเภทรายจ่าย	ค่าเช่าบ้าน
งบประมาณที่อนุมัติตามข้อบัญญัติ	จำนวน ๔๒,๐๐๐.๐๐ บาท
งบประมาณ(คงเหลือ) ก่อนโอน	จำนวน ๔๒,๐๐๐.๐๐ บาท
ขออนุมัติโอนลดครั้งนี้	จำนวน ๘,๙๐๐.๐๐ บาท
งบประมาณ(คงเหลือ) หลังโอน	จำนวน ๓๓,๑๐๐.๐๐ บาท

โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

แผนงาน	บริหารงานทั่วไป
งาน	บริหารงานคลัง
งบ	งบลงทุน
รายจ่าย	ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
รายการ	เครื่องพิมพ์เลเซอร์

งบประมาณ(คงเหลือ) ก่อนโอน จำนวน ๐.- บาท

ขออนุมัติโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน ๘,๙๐๐.๐๐ บาท

งบประมาณ(คงเหลือ) หลังโอน จำนวน ๘,๙๐๐.๐๐ บาท

รายละเอียดค่าใช้จ่ายงบประมาณ

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ในการปฏิบัติงาน (กองคลัง)
- เป็นไปเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๔๖. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ ๑ (๒๘ หน้า/นาที) ราคา ๘,๙๐๐ บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐x๑,๒๐๐ dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์สำหรับกระดาษ A๔ ไม่น้อยกว่า ๒๘ หน้าต่อนาที (ppm)
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒๘ MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐ Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE ๘๐๒.๑๑b, g, n) ได้

- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า ๒๕๐ แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A๔, Letter, Legal และสามารถกำหนดขนาดของกระดาษเองได้

รายละเอียดมีเพียงเท่านี้ค่ะ ขอขอบคุณค่ะ

สมาชิกฯ ท่านใด จะสอบถามอะไรหรือชี้แจงเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติจากสมาชิก

ตามที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงได้ขอเสนอ อนุมัติโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เรื่องการจัดซื้อ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ จำนวน ๑ เครื่อง ราคา ๘,๙๐๐ บาท

จึงขอมติที่ประชุมว่ามีสมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบให้อนุมัติ ถ้าสมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือ ครับ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

อนุมัติ ๙ เสียง

ไม่อนุมัติ - เสียง

งดออกเสียง ๑ เสียง คือ (นายสุรัตน์ นานา ประธานสภาฯ)

ขอเชิญท่านนายกชี้แจงรายละเอียด ๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนางหนูพุก สุขาน้อย ถึง บ้านนางพิศ

นายสุรัตน์ นานา
ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

นายสุรัตน์ นานา
ประธานสภาฯ

แดนโคตรम्म บ้านนางาม หมู่ที่ ๗ จำนวน ๓๘๕,๐๐๐ บาท
(สามแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ครับ

นายหาญ บุญราช
นายก อบต.หนองแวง

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านตามที่ กระผมได้เสนอญัตติขอโอน
งบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนางหนูทุก
สุขาน้อย ถึง บ้านนางพิศ แดนโคตรम्म บ้านนางาม หมู่ที่ ๗ จำนวน
๓๘๕,๐๐๐ บาท (สามแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ขอเชิญ
เจ้าหน้าที่หน่วยงานผู้ขอโอนงบประมาณรายจ่ายเป็นผู้นำเสนอครับ

นายฤทธิกร ศรีนวล
ผู้อำนวยการกองช่าง

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ และ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายฤทธิกร ศรีนวล ผู้อำนวยการ
กองช่าง ขอชี้แจงรายละเอียดการโอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนางหนูทุก
สุขาน้อย ถึง บ้านนางพิศ แดนโคตรम्म บ้านนางาม หมู่ที่ ๗ จำนวน
๓๘๕,๐๐๐ บาท

โอนลด โครงการปรับพื้นที่ ที่สาธารณะประโยชน์ บ้านนางาม
หมู่ที่ ๗

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
งาน ก่อสร้าง

งบ งบลงทุน

รายจ่าย ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

รายการ โครงการปรับพื้นที่ ที่สาธารณะประโยชน์

บ้านนางาม หมู่ที่ ๗

งบประมาณที่อนุมัติตามข้อบัญญัติ จำนวน ๔๖๘,๐๐๐.๐๐ บาท

งบประมาณ(คงเหลือ) ก่อนโอน จำนวน ๓๘๕,๐๐๐.๐๐ บาท

ขออนุมัติโอนลดครั้งนี้ จำนวน ๓๘๕,๐๐๐.๐๐ บาท

งบประมาณ(คงเหลือ) หลังโอน จำนวน ๘๓,๐๐๐.๐๐ บาท

โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งาน ก่อสร้าง

งบ งบลงทุน

รายจ่าย ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

รายการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายนางหนูทุก สุขาน้อย ถึง บ้านนางพิศ แดนโคตรम्म บ้านนางาม
หมู่ที่ ๗

งบประมาณ(คงเหลือ) ก่อนโอน จำนวน ๐.- บาท
ขออนุมัติโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน ๓๘๕,๐๐๐.๐๐ บาท
 งบประมาณ(คงเหลือ) หลังโอน จำนวน ๓๘๕,๐๐๐.๐๐ บาท
รายละเอียดค่าใช้จ่ายงบประมาณ

- เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนางหนูพุก สุขาน้อย ถึง บ้านนางพิศ แดนโคตรดม บ้านนางาม หมู่ที่ ๗ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางตามสภาพ พื้นที่หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.หนองแวงกำหนด (กองช่าง)

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๑๙ ลำดับที่ ๒๖๔ ครบ

มีท่านใดต้องการสอบถามหรือไม่ครับ

นายสุรัตน์ นาพา

ประธานสภาฯ

นางสาวจันทิภา สารทอง
 ส.อบต.บ้านนางาม หมู่ที่ ๗

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉัน นางสาวจันทิภา สารทอง ส.อบต.บ้านนางาม หมู่ที่ ๗ ขอแจ้งว่า ถนนเส้นที่ท่านนายกต้องการโอนเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่นั้น อยู่นอกพื้นที่บริเวณภายในหมู่บ้าน และไม่มีประชาชนใช้ในการสัญจรมากเหมือนเส้นภายในหมู่บ้าน จึงขอให้ท่านทบทวนในการจัดทำโครงการนี้ใหม่อีกครั้งหนึ่งเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนภายในหมู่บ้าน ค่ะ ขอขอบคุณค่ะ

นายสุรัตน์ นาพา

ประธานสภาฯ

เนื่องจากท่านสมาชิกสภาผู้ดูแลบ้านนางาม หมู่ที่ ๗ ให้ความเห็นให้ทบทวนการตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่โครงการนี้ ท่านสมาชิกท่านอื่นต้องการเสนอแนะอีกหรือไม่ครับ

หากไม่มีการเสนอแนะ กระผมขอให้ทบทวนการโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนางหนูพุก สุขาน้อย ถึง บ้านนางพิศ แดนโคตรดม บ้านนางาม หมู่ที่ ๗ จำนวน ๓๘๕,๐๐๐ บาท ไปในครั้งถัดไป ครับ

นายสุรัตน์ นาพา

ประธานสภาฯ

ขอเชิญท่านนายกชี้แจงรายละเอียด ๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสันติสุข ถึง บ้านนางาม บ้านสันติสุข หมู่ที่ ๒ จำนวน ๓๔๓,๐๐๐ บาท(สามแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน) ครับ

นายหาญ บุญราช

นายก อบต.หนองแวง

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านตามที่กระผมได้เสนอญัตติขออนุมัติงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสันติสุข ถึง บ้านนางาม บ้านสันติสุข หมู่ที่ ๒ จำนวน ๓๔๓,๐๐๐ บาท

นายฤทธิกร ศรีนวล
ผู้อำนวยการกองช่าง

(สามแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน) ขอเชิญเจ้าหน้าที่หน่วยงานผู้ขอ
โอนงบประมาณรายจ่ายเป็นผู้นำเสนอครับ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสันติสุข ถึง
บ้านนางาม บ้านสันติสุข หมู่ที่ ๒ จำนวน ๓๔๓,๐๐๐ บาท

โอนลด โครงการปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุก สายแยกวัดป่าภู
วัดถึงไร่นางสุภาวดี ชะนะไชย บ้านนางาม หมู่ที่ ๗

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
งาน ก่อสร้าง
งบ งบลงทุน

ประเภทรายจ่าย ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รายการ โครงการปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุก สายแยก
วัดป่าภูวัดถึงไร่นางสุภาวดี ชะนะไชย บ้านนางาม หมู่ที่ ๗

งบประมาณที่อนุมัติตามข้อบัญญัติ จำนวน ๓๔๔,๐๐๐.๐๐ บาท

งบประมาณ(คงเหลือ) ก่อนโอน จำนวน ๓๔๔,๐๐๐.๐๐ บาท

ขออนุมัติโอนลดครั้งนี้ จำนวน ๓๔๓,๐๐๐.๐๐ บาท

งบประมาณ(คงเหลือ) หลังโอน จำนวน ๑,๐๐๐.๐๐ บาท

โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
งาน ก่อสร้าง
งบ งบลงทุน

รายจ่าย ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

รายการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
บ้านสันติสุข ถึง บ้านนางาม บ้านสันติสุข หมู่ที่ ๒

งบประมาณ(คงเหลือ) ก่อนโอน จำนวน ๐.- บาท

ขออนุมัติโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน ๓๔๓,๐๐๐.๐๐ บาท

งบประมาณ(คงเหลือ) หลังโอน จำนวน ๓๔๓,๐๐๐.๐๐ บาท

รายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณ

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสันติสุข
ถึง บ้านนางาม บ้านสันติสุข หมู่ที่ ๒ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๗
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางตามสภาพ พื้นที่หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า ๕๓๕ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.หนองแวงกำหนด
(กองช่าง)

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๘๑ ลำดับที่ ๕๑ ครับ

นายสุรัตน์ นานา
ประธานสภาฯ

สมาชิกฯ ท่านใด จะสอบถามอะไรหรือชี้แจงเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ
ถ้าไม่มีผมจะขอมติจากสมาชิก

ตามที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงได้ขอเสนอ
อนุมัติโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสันติสุข ถึง บ้านนางาม บ้านสันติสุข
หมู่ที่ ๒ จำนวน ๓๔๓,๐๐๐ บาท จึงขอมติที่ประชุมว่ามีสมาชิกสภา ฯ
ท่านใด เห็นชอบให้อนุมัติถ้าสมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือ
ครับ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

อนุมัติ ๙ เสียง

ไม่อนุมัติ - เสียง

งดออกเสียง ๑ เสียง คือ (นายสุรัตน์ นานา ประธานสภาฯ)

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ

นายสุรัตน์ นานา
ประธานสภาฯ

๑. การรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขอเชิญท่านนายกชี้แจงครับ

นายหาญ บุญราช
นายก อบต.หนองแวง

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘
แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ ได้กำหนดให้
มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมิน
แผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการ
กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดย
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม ของทุกปีนั้น องค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองแวงได้ดำเนินการแล้วเสร็จตามระเบียบแล้ว
จึงขอรายงานผลการติดตามและประเมินผล รายละเอียด ให้เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบเป็นผู้รายงานครับ

พ.อ.อ.หญิง อลิศรา จันทรพานิช
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ คณะ
ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉัน
พ.อ.อ.หญิง อลิศรา จันทรพานิช นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ เป็นผู้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามที่ได้นำเสนอรายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงให้ทุกท่านได้ พิจารณาล่วงหน้าแล้ว จึงขออนุญาตนำเสนอเฉพาะหัวข้อที่มีความสำคัญเพื่อความกระชับและลดระยะเวลาในการนำเสนอต่อท่าน ประธาน

นายสุรัตน์ นาวา

ประธานสภาฯ

พ.อ.อ.หญิง อลิศรา จันทรพานิช

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ชำนาญการ

อนุญาต

ขอบคุณทุกท่านประธาน

ขอให้ทุกท่านเปิดไปที่หน้า ๒๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน ๓๕ โครงการ

๑.๑ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา ถนน สะพาน ท่อเหลี่ยม ท่อ ระบายน้ำ จำนวน ๒๕ โครงการ

๑.๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จำนวน ๒๕ โครงการ

อนุมัติโครงการ ๒๕ โครงการ จำนวนเงิน ๗,๘๑๔,๐๐๐ บาท

ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒๔ โครงการ จำนวนเงิน ๖,๒๙๗,๐๖๔.๐๖ บาท

ก่อหนี้ผูกพัน ๑ รายการ จำนวนเงิน ๑,๕๑๐,๐๐๐ บาท

๑.๒ ก่อสร้าง/ปรับปรุง บำรุงรักษาระบบประปา และขยายเขต ประปาหมู่บ้าน จำนวน ๙ โครงการ

๑.๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จำนวน ๙ โครงการ

อนุมัติโครงการ ๙ โครงการ จำนวนเงิน ๓,๑๓๗,๗๐๐ บาท

ดำเนินการแล้วเสร็จ ๘ โครงการ จำนวนเงิน ๓,๑๐๙,๐๐๐ บาท

๑.๔ การพัฒนาติดตั้ง/บำรุงรักษา ไฟฟ้าสาธารณะและขยายเขต ไฟฟ้าแรงต่ำ จำนวน ๑ โครงการ

๑.๔.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จำนวน ๑ โครงการ

อนุมัติโครงการ ๑ โครงการ จำนวนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท

ดำเนินการแล้วเสร็จ ๘ โครงการ จำนวนเงิน ๔๘,๕๒๘.๖๗ บาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ จำนวน ๑ โครงการ

๒.๒ ส่งเสริมการทำเกษตร ตามแนวทางพระราชดำริ จำนวน ๑ โครงการ

๒.๑.๑ แผนงานการเกษตร จำนวน ๑ โครงการ

อนุมัติโครงการ ๑ โครงการ จำนวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

ดำเนินการแล้วเสร็จ - โครงการ จำนวนเงิน - บาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น จำนวน ๑๖ โครงการ

๓.๑ ส่งเสริมการศึกษาทั้งในและนอกระบบ จำนวน ๖ โครงการ

๓.๑.๑ แผนงานการศึกษา จำนวน ๖ โครงการ

- อนุมัติโครงการ ๖ โครงการ จำนวนเงิน ๔,๒๐๐,๕๐๐ บาท
 ดำเนินการแล้วเสร็จ ๕ โครงการ จำนวนเงิน ๓,๒๓๑,๑๔๙ บาท
- ๓.๒ ส่งเสริมอนุรักษ์กิจกรรมทางศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม
 ท้องถิ่นอันดามัน จำนวน ๑๐ โครงการ
- ๓.๒.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป จำนวน ๓ โครงการ
 อนุมัติโครงการ ๓ โครงการ จำนวนเงิน ๔๑,๐๐๐ บาท
 ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒ โครงการ จำนวนเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท
- ๓.๒.๒ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ จำนวน ๗
 โครงการ
 อนุมัติโครงการ ๗ โครงการ จำนวนเงิน ๔๒๕,๐๐๐ บาท
 ดำเนินการแล้วเสร็จ ๗ โครงการ จำนวนเงิน ๓๖๒,๐๐๐ บาท
- ยุทธศาสตร์ที่ ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม จำนวน ๒
 โครงการ
- ๔.๒ กลยุทธ์การส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมอนุรักษ์
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๒ โครงการ
- ๔.๒.๑ แผนงานการเกษตร จำนวน ๒ โครงการ
 อนุมัติโครงการ ๒ โครงการ จำนวนเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท
 ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒ โครงการ จำนวนเงิน ๒๔,๓๒๐ บาท
- ยุทธศาสตร์ที่ ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข จำนวน ๘
 โครงการ
- ๕.๑ กลยุทธ์ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและระงับโรคติดต่อ จำนวน
 ๔ โครงการ
- ๕.๑.๑ แผนงานสาธารณสุข จำนวน ๔ โครงการ
 อนุมัติโครงการ ๔ โครงการ จำนวนเงิน ๒๔๗,๕๐๐ บาท
 ดำเนินการแล้วเสร็จ ๔ โครงการ จำนวนเงิน ๒๔๗,๓๐๗ บาท
- ๕.๒ ส่งเสริมสุขภาพพลานามัยที่ดีของประชาชน จำนวน ๒ โครงการ
- ๕.๒.๑ แผนงานสาธารณสุข จำนวน ๒ โครงการ
 อนุมัติโครงการ ๒ โครงการ จำนวนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท
 ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑ โครงการ จำนวนเงิน ๒๙,๐๗๐ บาท
- ๕.๓ กลยุทธ์ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ด้านสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน
 จำนวน ๒ โครงการ
- ๕.๓.๑ แผนงานสาธารณสุข จำนวน ๒ โครงการ
 อนุมัติโครงการ ๒ โครงการ จำนวนเงิน ๒๑๐,๐๐๐ บาท
 ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑ โครงการ จำนวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
- ยุทธศาสตร์ที่ ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ และ
 การเมืองการปกครอง จำนวน ๘ โครงการ
- ๖.๑ กลยุทธ์การส่งเสริมสนับสนุนระบบงานป้องกันและบรรเทา
 สาธารณภัย จำนวน ๕ โครงการ
- ๖.๑.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน จำนวน ๕ โครงการ

อนุมัติโครงการ ๕ โครงการ จำนวนเงิน ๘๒,๐๒๕ บาท
 ดำเนินการแล้วเสร็จ ๓ โครงการ จำนวนเงิน ๕๐,๘๖๕ บาท
 ๖.๒ กลยุทธ์ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนด้าน
 การเมืองการปกครอง การพัฒนาและการให้บริการประชาชน จำนวน
 ๒ โครงการ

๖.๒.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป จำนวน ๒ โครงการ
 อนุมัติโครงการ ๒ โครงการ จำนวนเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท
 ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒ โครงการ จำนวนเงิน ๑๔,๙๙๐ บาท

๖.๓ การพัฒนาศักยภาพขีดความสามารถขององค์กรและพัฒนา
 ศักยภาพความรู้ ความสามารถให้ผู้บริหาร พนักงาน ข้าราชการ
 สมาชิกสภา อาสาสมัครชุมชน จำนวน ๑ โครงการ

๖.๓.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป จำนวน ๑ โครงการ
 อนุมัติโครงการ ๑ โครงการ จำนวนเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท
 ดำเนินการแล้วเสร็จ - โครงการ จำนวนเงิน - บาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคน สังคม คุณภาพชีวิต
 การป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด จำนวน ๑๘ โครงการ

๗.๑ กลยุทธ์การส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมและพัฒนาคุณภาพ
 ชีวิต จำนวน ๑๗ โครงการ

๗.๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป จำนวน ๕ โครงการ
 อนุมัติโครงการ ๕ โครงการ จำนวนเงิน ๒,๒๔๔,๗๐๐ บาท
 ดำเนินการแล้วเสร็จ ๔ โครงการ จำนวนเงิน ๒,๒๓๔,๑๐๐ บาท

๗.๑.๒ แผนงานการเกษตร จำนวน ๑ โครงการ
 อนุมัติโครงการ ๑ โครงการ จำนวนเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท
 ดำเนินการแล้วเสร็จ - โครงการ จำนวนเงิน - บาท

๗.๑.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์ จำนวน ๑๑ โครงการ
 อนุมัติโครงการ ๑๑ โครงการ จำนวนเงิน ๑๑,๔๓๗,๐๐๐ บาท
 ดำเนินการแล้วเสร็จ ๘ โครงการ จำนวนเงิน ๑๑,๒๙๙,๘๐๐ บาท

๗.๒ การป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด จำนวน ๑ โครงการ
 ๗.๒.๑ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ จำนวน ๑
 โครงการ

อนุมัติโครงการ ๑ โครงการ จำนวนเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท
 ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑ โครงการ จำนวนเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท
 โครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาฯ เฉพาะปี ๒๕๖๗ จำนวน
 ๔๓๙ โครงการ

โครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณปี ๒๕๖๗ จำนวน ๘๘ โครงการ
 จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการแล้วและก่อกำหนดผู้กักพันปี ๒๕๖๗
 จำนวน ๗๕ โครงการ

คิดเป็นร้อยละ $\frac{๗๕ \times ๑๐๐}{๔๓๙} = ๑๗.๐๘ \%$

รายละเอียดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีเพียงเท่านี้ค่ะ ขอบคุณค่ะ

ที่ประชุม
นายสุรัตน์ นานา
ประธานสภาฯ

รับทราบ

๒. การรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ขอเชิญท่านนายกชี้แจงครับ

นายหาญ บุญราช
นายก อบต.หนองแวง

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๕๘/๕ วรรค ๕ กำหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประจำทุกปี เพื่อให้สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ได้รับทราบถึงนโยบายที่กระผมจะดำเนินการภายในระยะเวลาของการดำรงตำแหน่ง กระผมได้ดำเนินการแล้วเสร็จตามระเบียบแล้ว จึงขอรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ รายละเอียดให้เจ้าหน้าที่เป็นผู้รายงานครับ

พ.อ.หญิง อลิศรา จันทรพานิช
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงได้แถลงนโยบายไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ จำนวน ๗ นโยบาย นั้น บัดนี้ ได้จัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรียบร้อยแล้ว โดยได้ดำเนินการตามนโยบาย ดังนี้

๑. นโยบายการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ดำเนินการจำนวน ๓๕ โครงการ คิดเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๑๑,๐๐๑,๗๐๐ บาท
๒. นโยบายด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ดำเนินการจำนวน ๙ โครงการ คิดเป็นเงินงบประมาณ ๑๑,๒๙๙,๘๐๐ บาท
๓. นโยบายด้านสังคม ส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมในชุมชน ดำเนินการจำนวน ๑๐ โครงการ คิดเป็นเงินงบประมาณ ๓๙๒,๔๐๐ บาท
๔. นโยบายด้านสาธารณสุข ดำเนินการจำนวน ๖ โครงการ คิดเป็นเงินงบประมาณ ๔๗๖,๓๗๗.๐๐ บาท

๕. นโยบายด้านการพัฒนาการศึกษา ดำเนินการจำนวน ๕ โครงการ คิดเป็นเงินงบประมาณ ๓,๒๓๑,๑๔๙ บาท

๖. นโยบายด้านการสิ่งแวดล้อม ดำเนินการจำนวน ๒ โครงการ คิดเป็นเงินงบประมาณ ๒๔,๓๒๐ บาท

๗. นโยบายด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหารองค์กร ดำเนินการจำนวน ๑๐ โครงการ คิดเป็นเงินงบประมาณ ๒,๔๔๙,๙๕๕ บาท ดำเนินการทั้งสิ้น ๗๗ โครงการ คิดเป็นเงินงบประมาณ ๒๘,๘๗๕,๗๐๑ บาท ค่ะ

รับทราบ

๓. การรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ขอเชิญท่านนายกชี้แจงครับ

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน อาศัยอำนาจพระราชบัญญัติ วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบมาตรา ๗๐ ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๙ กำหนดให้หน่วยงานคลังจัดทำบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ตามแบบที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อส่งให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบภายใน ๙๐ วันนับแต่วันสิ้นงบประมาณ พร้อมส่งให้กระทรวงการคลัง ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ และประกาศสำเนาบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ได้จัดทำบแสดงฐานะการเงินและงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ และเงินอื่นใด ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดให้เจ้าหน้าที่เป็นผู้รายงานครับ

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉัน นางอนิษา จันทรา นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง ได้รับมอบหมายจากท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เป็นผู้รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามเอกสารที่ได้นำเสนอให้ทุกท่านแล้ว โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ที่ประชุม
นายสุรรัตน์ นาวา
ประธานสภาฯ

นายหาญ บุญราช
นายก อบต.หนองแวง

นางอนิษา จันทรา
นักวิชาการเงินและบัญชี
ปฏิบัติการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

สินทรัพย์

ปี ๒๕๖๗

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	๓๖,๕๔๕,๗๕๒.๑๒
ลูกหนี้การค้า	๒๐๓,๘๗๗.๐๐
ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	๑๑,๙๙๖.๑๐
ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	๔๖,๕๐๒.๖๒
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	๓๑๒,๐๐๐.๐๐
เงินลงทุนระยะสั้น	๑๓,๔๔๓.๘๙
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	๓๗,๑๓๓,๕๗๑.๗๓

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินให้กู้ยืมระยะยาว	๔๙๖,๐๐๐.๐๐
เงินลงทุนระยะยาว	๒๓๗,๒๓๑.๔๙
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	๑๓,๗๘๕,๗๙๑.๕๖
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	๔๐,๐๔๗,๑๘๒.๕๖
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	๑.๐๐
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	๐.๐๑
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	๕๔,๕๖๖,๒๐๖.๖๒

รวมสินทรัพย์ ๙๑,๖๙๙,๗๗๘.๓๕

หนี้สิน

หนี้สินหมุนเวียน

เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	๗๖,๕๗๘.๖๐
เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	๔๗๖,๕๑๘.๑๐
เงินรับฝากระยะสั้น	๒๘,๒๔๖.๐๐
รวมหนี้สินหมุนเวียน	๕๘๑,๓๔๒.๗๐

หนี้สินไม่หมุนเวียน

เงินรับฝากระยะยาว	๒,๐๘๑,๖๒๔.๖๗
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	๒,๐๘๑,๖๒๔.๖๗
รวมหนี้สิน	๒,๖๖๒,๙๖๗.๓๗

สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	๘๙,๐๓๖,๘๑๐.๙๘
รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน	๘๙,๐๓๖,๘๑๐.๙๘
รวมหนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน	๙๑,๖๙๙,๗๗๘.๓๕

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

รายได้	ปี ๒๕๖๗
รายได้ภาษีจัดสรร	๒๔,๐๙๙,๙๗๔.๐๒
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	๒๕๖,๕๘๗.๐๐
รายได้จากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	๔๕,๓๐๕,๒๖๖.๐๐
รายได้จากการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม	๔๗๓,๙๙๗.๓๔
ค่าปรับ และใบอนุญาต	
รายได้จากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	-
รายได้ของกิจการเฉพาะการและหน่วยงาน	๙๒,๗๒๙.๐๓
ภายใต้สังกัด	
รายได้อื่น	๓๔๘,๕๘๓.๕๙
รวมรายได้	๗๐,๕๗๗,๑๓๖.๙๘
ค่าใช้จ่าย	
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	๑๗,๙๐๗,๑๓๘.๐๐
ค่าบำเหน็จบำนาญ	๑,๒๐๐.๐๐
ค่าตอบแทน	๔๓๐,๐๙๐.๐๐
ค่าใช้จ่ายสอย	๑๐,๐๒๕,๒๐๕.๖๒
ค่าวัสดุ	๑,๙๖๘,๑๘๕.๑๕
ค่าสาธารณูปโภค	๗๗๖,๓๘๔.๓๘
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	-
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	๗,๓๒๖,๗๑๒.๔๙
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงาน	๖๘,๔๒๘.๖๗
ภาครัฐ	
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	๑๕,๗๕๙,๗๗๑.๑๐
ค่าใช้จ่ายอื่น	๒๖๓,๖๓๘.๑๐
รวมค่าใช้จ่าย	๕๔,๕๒๖,๗๕๓.๕๑
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	๑๖,๐๕๐,๓๘๓.๔๗

ทั้งนี้การพิสูจน์ยอดเงินสะสมของปีงบประมาณ ๒๕๖๗

รายได้จริงทั้งหมด ๕๘,๐๘๓,๗๑๘.๖๙ บาท

หักรายจ่ายจริงตามปีงบประมาณ รวมทั้งรายการกันเงิน ทั้งก่อนนี้ และไม่ก่อนนี้ผูกพัน ๕๓,๔๖๘,๒๙๓.๓๘ บาท เงินสะสมคงเหลือที่สามารถนำไปใช้ได้ ซึ่งได้กันตามระเบียบฯ กระทรวงมหาดไทยแล้ว คือ กันค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ๓ เดือน จำนวน ๕,๑๒๑,๘๖๐ บาท กันร้อยละ ๑๕ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗ จำนวน ๘,๒๕๐,๐๐๐ บาท และกันเงินสะสมคงเหลือตามระเบียบฯ อีกจำนวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท สามารถนำเงินไปใช้ในการบริหารจัดการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๔,๖๑๕,๔๒๕.๓๑ บาท

นายบุญส่ง โคตรประดา
เลขานุการสภาฯ

รายละเอียดจากการรายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีเพียงเท่านี้ค่ะ ขอขอบคุณค่ะ

ขออนุญาตชี้แจงเพิ่มเติมครับ รายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หลังจากที่ได้ดำเนินการปิดบัญชีตามระเบียบจะต้องทำหนังสือนำส่งคลังจังหวัดได้ อบต. ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

โดยรายละเอียดการนำเงินสะสมไปใช้จ่ายจะได้พิจารณาร่วมกับคณะผู้บริหารอีกครั้งหนึ่งว่าจะนำเงินสะสมไปใช้จ่ายหรือไม่

เงื่อนไขการใช้จ่ายงบประมาณ

๑. ภายใน ๑๘๐ วัน คือวันที่ ๒๗ พ.ค.๖๘ จะมีกฎหมายเลือกตั้งคือห้ามผู้ที่สมัครลงรับเลือกตั้งดำเนินการ

๒. ก่อนครบวาระ ๙๐ วันห้ามโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ นอกจากค่าใช้จ่ายประจำ เช่นเงินเดือน ค่าตอบแทน

ดังนั้นหากต้องการดำเนินการต้องให้แล้วเสร็จก่อน พฤษภาคม ๒๕๖๘ เท่านั้น

หลังจากที่ได้นำเสนองบการเงินแล้ว สตง.จะเข้าตรวจสอบบัญชีอีกครั้งใหม่ครับ ท่าน ผอ.คลัง

นางอนิษา จันทรา
นักวิชาการเงินและบัญชี
ปฏิบัติการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

ใช้ค่ะ คือการตรวจปิดยอดประจำปีตามปกติค่ะ ส่วนการจะใช้จ่ายเงินสะสมจะต้องจ่ายเงินกองทุนองค์การบริหารส่วนตำบลให้เรียบร้อยก่อนจึงสามารถจ่ายเงินสะสมได้ โดยคำนวณจากเงินสะสมคงเหลือทั้งหมด ซึ่งปีนี้ อบต.หนองแวงได้ดำเนินการเบิกจ่ายและนำส่งเรียบร้อยแล้ว เป็นจำนวนเงิน ๒๓๐,๗๗๑.๒๗ บาท ค่ะ

นายสุรัตน์ นานา
ประธานสภา

มีสมาชิกสภาท่านใดต้องการสอบถามอีกหรือไม่ครับ หากไม่มีขอเชิญท่านนายกดำเนินการชี้แจงในข้อ ๔ การเร่งรัดงบประมาณ แก้ไขปัญหาร้องเรียน

ที่ประชุม

รับทราบ

นายหาญ บุญราช
นายก อบต.หนองแวง

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาที่เคารพ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน คือในประเด็นนี้ทาง อบต.หนองแวง ได้รับข้อร้องเรียนว่า บริเวณพื้นที่ลานประมุลยางพารา กลุ่มเกษตรกรสวนยางพาราส่งกลิ่นเหม็นจากการประมุลยาง ชาวบ้านที่มีบ้านเรือนใกล้เคียงกับลานประมุลยางพาราและได้ทราบข้อเท็จจริงว่า กลุ่มเกษตรกรทำสวนยางพาราตำบลหนองแวง มีโครงการจะย้ายสถานที่ลานประมุลยางพาราจากที่เดิมออกห่างชุมชน นั้น ขอความอนุเคราะห์เร่งรัดให้ย้ายสถานที่ประมุลยางพารา ในส่วนของรายละเอียด ให้ท่านปลัดฯ อบต.หนองแวงเป็นผู้ชี้แจงครับ

นายบุญส่ง โคตรประดา
เลขานุการสภาฯ

ครับในส่วนของสถานที่ลานประมุลนั้น เบื้องต้นกระผมได้ลงตรวจสอบสถานที่ร่วมกับนิติกรแล้วพบว่า ส่งกลิ่นเหม็น และส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันกับชาวบ้านผู้อยู่อาศัยใกล้เคียงจริง โดยในขั้นตอนแรกท่านนายกได้ดำเนินการทำหนังสือถึงการยางแห่งประเทศไทย

นายฤทธิ์ ไชยยืน

ส.อบต.บ้านสันติสุข หมู่ที่ ๒

นายบุญส่ง โคตรประดา

เลขานุการสภา

ที่ประชุม

นายสุรัตน์ นานา

ประธานสภา

มติที่ประชุม

นายสุรัตน์ นานา

ประธานสภา

มติที่ประชุม

นายสุรัตน์ นานา

ประธานสภา

มติที่ประชุม

นายสุรัตน์ นานา

ประธานสภา

ประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี ซึ่ง ทาง กยท.เป็นผู้เช่าพื้นที่ที่
สาธารณประโยชน์หมู่ ๒ ในเขต ตำบลหนองแวง เพื่อให้ทาง กยท.หา
สถานที่ในการประมูลยางพาราแห่งใหม่ ในส่วนนี้ขอให้ท่าน ส.อบต.
ฤทธิ์ ไชยยืน ส.อบต.หมู่ ๒ เป็นผู้ชี้แจงในขั้นตอนการดำเนินการครับ

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ และ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายฤทธิ์ ไชยยืน ส.อบต.บ้านสันติ
สุข หมู่ที่ ๒ ขอชี้แจงในส่วนของ กยท.จังหวัดอุดรธานีกำลังจะซื้อที่ดิน
โดยมีการกำหนดให้มีบ่อพัก สถานที่บริเวณจากหมู่ ๒ ไปหมู่ที่ ๗ ทาง
ไร่นายบัณฑิต วงเทียง ครับ

กระผมขอชี้แจงเพิ่มเติมเนื่องจากทาง กยท.ได้เช่าพื้นที่ลานประมูล
เป็นเวลา ๓ ปี ถึงปี ๒๕๖๙ เนื่องจากปริมาณยางมีมากและมี
ผลกระทบกับชาวบ้านผู้อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียง โดยหนักสุดอยู่
บริเวณตำบลคาง โดยในสัปดาห์ที่แล้ว มีรถเกิดอุบัติเหตุเนื่องจากน้ำ
ยางไหลลงบริเวณพื้นถนน โดยที่กระผมจะลงไปตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง
ในบริเวณที่ กยท.จะดำเนินการซื้อและตรวจสอบบ่อพัก และกระผม
จะได้ชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรให้กับผู้ร้องเรียนทราบความคืบหน้า
ต่อไปครับ

รับทราบ

ต่อไปเป็นการพิจารณาในวาระที่ ๒ แปรญัตติ แก้ไขร่างข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง การจัดการมูลฝอย
พ.ศ. ๒๕๖๘

ไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติม

หากไม่มีการแปรญัตติแก้ไขเพิ่มเติม ขอให้สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองแวงให้ความเห็นชอบว่าให้คงไว้ร่างเดิมหรือไม่
เห็นชอบให้คงร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๘

เห็นชอบ ๙ เสียง

ไม่เห็นชอบ - เสียง

งดออกเสียง ๑ เสียง (นายสุรัตน์ นานา ประธานสภา)

ต่อไปเป็นการพิจารณาในวาระที่ ๓ การลงมติ

หากเห็นชอบให้ตราร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองแวง เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นข้อบัญญัติหรือไม่
เพื่อจะได้ส่งร่างข้อบัญญัติฯ เสนอต่อนายอำเภอบ้านผือ พิจารณา
อนุมัติ ต่อไป

เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ ๙ เสียง

ไม่เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ - เสียง

งดออกเสียง ๑ เสียง (นายสุรัตน์ นานา ประธานสภา)

ในระเบียบวาระ ที่ ๔ เรื่องอื่นๆ มีท่านใดต้องการเสนออีกหรือไม่
ครับ เชิญครับ

นายเกษม โพธิบุตร
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ และ คณะผู้บริหาร ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายเกษม โพธิบุตร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ขอนำเรียนงานของกองสวัสดิการสังคม ครับ ซึ่งโดยปกติก็รับงานลงทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้ป่วย และขอความอนุเคราะห์ท่านสมาชิกสภาแจ้งให้ประชาชนผู้ที่เกิดตั้งแต่ วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๐๗ จนถึง ๑ กันยายน ๒๕๐๙ มาลงทะเบียนผู้สูงอายุ ซึ่งปัจจุบันนี้เปลี่ยนจากการลงทะเบียน เป็นการยืนยันสิทธิเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเมื่ออายุครบ ๖๐ ปี บริบูรณ์ในเดือนถัดไป และสำหรับมติ ครม.ที่มีออกมาเป็นเพียงการรับร่างความเห็นชอบว่า จะมีการปรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขึ้น จาก ๖๐๐ เป็น ๗๐๐ บาท จาก ๗๐๐ เป็น ๘๕๐ บาท จาก ๘๐๐ เป็น ๑,๐๐๐ บาท และจาก ๑,๐๐๐ บาท เป็น ๑,๒๕๐ บาท ผู้พิการปรับเป็น ๑,๐๐๐ บาท ซึ่งเป็นเพียงการรับร่างเท่านั้น ต้องรอกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอขอมติร่วมกับกระทรวงการคลังอีกครั้งหนึ่ง อีกหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับการที่ทาง อบต.ต้องของบประมาณ จากสำนักงบประมาณ โดยตรงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ แต่ความพร้อมจะมีอำนาจนำร่อง โดยที่ผ่านมา อบต.จะของบประมาณไปที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และกรมฯ จะทำหนังสือของบประมาณไปยังสำนักงบประมาณอีกครั้งหนึ่ง ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ อบต. จะต้องของบประมาณ โดยตรงจากสำนักงบประมาณ และสำนักงบประมาณ จะไม่ได้จัดสรรให้เป็นรายไตรมาส แต่จะจัดสรรให้เป็นงวด โดยแบ่งเป็น งวดละ ๖ เดือน เงินอุดหนุนทั่วไปไม่ว่าจะเป็นค่าอาหารกลางวัน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หรือเงินอุดหนุนอื่นๆ ที่เป็นเงินอุดหนุนจะต้องขอผ่านระบบ BBL คือระบบของงบประมาณ จากสำนักงบประมาณ โดยสำนักงบประมาณจะจัดสรรงบประมาณไว้ให้ตามที่ อบต.แต่ละแห่งของงบประมาณไปฉะนั้นการของบต่างๆ ต้องมีความชัดเจนและรอบคอบเพียงพอ หากไม่รอบคอบงบประมาณที่จำเป็นก็ จะไม่เพียงพอที่จะใช้ในการบริหารในแต่ละงวดซึ่งจะไม่สามารถขอเพิ่มเติมได้ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๙ นี้ อยู่ในช่วงการเรียนรู้ในการขอ งบประมาณ ซึ่งจะมี อบต.นำร่อง ซึ่งกระผมจำไม่ผิดจะเป็น อบต.ที่ จังหวัดพะเยา แต่เทศบาล ได้เข้าสู่ระบบแล้ว และจะให้เทศบาลใน อำเภอนั้นๆ เป็นพี่เลี้ยงให้กับ อบต.ในการของบในการบริหารจัดการ ส่วนเงินที่แจ้งว่าผู้พิการจะได้ ๑,๐๐๐ บาท หรือเงินสงเคราะห์บุตร ที่จะได้ ๒,๐๐๐ หรือ ๓,๐๐๐ บาท เป็นเพียงข่าวโซเซียลเท่านั้น ส่วน ผู้พิการจะได้เพียงผู้ที่มีอายุไม่เกิน ๑๘ ปี จะได้รับ ๑,๐๐๐ บาท ส่วน ผู้ที่เกิน ๑๘ ปี ก็ยังคงได้รับเดือนละ ๘๐๐ เหมือนเดิม กระผมจึงได้ นำมาเสนอให้กับผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาได้ประชาสัมพันธ์ไปยังพี่น้องประชาชนในเขตตำบลหนองแวงให้เข้าใจ หากสมาชิกท่านใด มีข้อสงสัยหรือติดขัดประการใด ต้องการสอบถามสามารถติดต่อได้ที่

เบอร์ ๐๙๕๕๕๐๓๓๑๙ ซึ่งเป็นหมายเลขโทรศัพท์ของผม สามารถติดต่อสอบถามได้โดยตรงครับ ขอขอบคุณครับ

นายบุญสูง โครตรประดา
เลขานุการสภาฯ

กระผมขอเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยครับ มติ ครม.ตามกฎหมาย เป็นการพิจารณา เป็นคำสั่งในการบริหาร เพื่อให้ส่วนราชการไปร่างเป็นกฎหมายกำหนดประมาณ ๙๐ วัน เช่น ครม.ของท่านนายกปัจจุบัน ท่านมีคำสั่งเบี้ยยังชีพ อายุ ๖๐ - ๖๙ ปี ให้ได้รับ ๗๐๐ บาท, อายุ ๗๐ - ๗๙ ปี ให้ได้รับ ๘๕๐ บาท, อายุ ๘๐ - ๘๙ ปี ให้ได้รับ ๑,๐๐๐ บาท และ อายุ ๙๐ ปี ขึ้นไป ให้ได้รับ ๑,๒๕๐ บาท ผู้พิการ ให้ได้รับ ๑,๐๐๐ บาท และเด็กแรกเกิดให้ได้รับ ๑,๐๐๐ บาท ซึ่งทางส่วนราชการจะได้นำไปร่างเป็นกฎหมาย ภายใน ๙๐ วัน และจะได้นำมาบังคับใช้อีกครั้งหนึ่ง

นายเกษม โพธิบุตร
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

ขอเพิ่มเติมกรณีค่าเลี้ยงดูบุตร สามารถเบิกได้ตั้งแต่ อายุครรภ์ ๔ เดือน ไปจนถึงอายุ ๖ ปี โดยนำสมุดฝากครรภ์มาแจ้งเจ้าหน้าที่ และไม่ตรวจสอบสถานะครรภ์เวียนแล้ว สามารถได้รับค่าเลี้ยงดูบุตรทุกท่านสามารถมีได้ทุกครรภ์ ไม่มีการจำกัด ครับ ก็ขอนำเรียนให้ที่ประชุมรับทราบแต่เพียงเท่านี้ครับ ขอขอบคุณครับ

นายสุรัตน์ นานา
ประธานสภาฯ

มีท่านใดต้องการเสนออีกหรือไม่ครับ เชิญครับ

สิบเอกอำนาจ สิงหาราโท
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ และ คณะผู้บริหารผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในเรื่องของการศึกษาดูงาน ทางงานสาธารณสุขได้กำหนดเป็นวันที่ ๑๖ - ๑๗ มกราคม ๒๕๖๘ สถานที่ดูงานอยู่ที่เทศบาลตำบลสังคม และ เทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่ เนื่องจากเทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่ มีบขชขนาดใหญ่ ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกสภาเข้าร่วมโครงการเพื่อจะได้นำความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้กับชุมชน และเพื่อขอใช้งบประมาณใน อบต.ของเราให้ถูกต้องต่อไปครับ ขอขอบคุณครับ

นายสุรัตน์ นานา
ประธานสภาฯ

มีท่านใดต้องการเสนออีกหรือไม่ครับ เชิญครับ

นางสาวกษมา ศิริเมธางกูร
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ
กองการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ และ คณะผู้บริหารผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านดิฉัน นางสาวกษมา ศิริเมธางกูร ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับงานกองการศึกษาที่จะถึงนี้จะมีงานทำบุญตักบาตร และจับสลากเนื่องในงานวันขึ้นปีใหม่ ซึ่งจะจัดในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๗ ที่จะถึงนี้ โดยในช่วงเช้า จะมีการทำบุญตักบาตร จึงขอให้ทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ไปยังประชาชนให้สามารถเข้าร่วมทำบุญได้ และหลังจากนั้นจะเป็นการแข่งขันกีฬาของบุคลากร ของ อบต.หนองแวง ซึ่งประเภทการแข่งขันกีฬาจะมีกีฬาประเภท วอลเลย์บอล และหลังจากนั้นจะร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันที่ห้องประชุมแห่งนี้ และจะมีการ

จับสลากสำหรับท่านปลัด ราคา ๑,๐๐๐ บาท ผู้อำนวยการกอง
๘๐๐ บาท ข้าราชการ ๕๐๐ บาท พนักงานจ้างตามภารกิจ ๓๐๐ บาท
พนักงานจ้างทั่วไป และจ้างเหมาบริการ ๒๐๐ บาท หากท่านสมาชิก
สภาต้องการเข้าร่วม ก็สามารถนำของขวัญมาจับร่วมกันได้โดยที่ท่าน
นำของขวัญมาจับสลากไม่ต่ำกว่า ๕๐๐ บาท นะคะ ในส่วนของกอง
การศึกษาขอแนะนำเรียนแต่เพียงเท่านี้ ขอขอบคุณค่ะ

นายสุรัตน์ นานา
ประธานสภาฯ

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น.

มีท่านใดต้องการชี้แจงอะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับสำหรับระเบียบ
วาระอื่น ๆ ครับ ถ้าไม่มี กระทบขอปิดการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองแวง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ครับ

(ลงชื่อ)



ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นายบุญส่ง โคตรประดา)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ได้ตรวจรายงานการประชุมฉบับนี้แล้ว เห็นว่าถูกต้องตามระเบียบฯ

(ลงชื่อ)

(นายเข้มพร ชากักดี)

ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

(นายบัวลี ทองโชติ)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

(นายราเชนทร์ ตางจรรยา)

กรรมการและเลขานุการตรวจรายงานการประชุม

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ได้รับรองรายงานการประชุมสภาฉบับนี้แล้ว ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง สมัยสามัญ สมัย..... ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ เมื่อวันที่..... เดือน..... พ.ศ. ๒๕๖๘

(ลงชื่อ)

(นายสุรัตน์ นานา)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง